

ชื่อวิทยานิพนธ์ : รูปแบบการจัดการวัดเป็นศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในจังหวัดปทุมธานี

ผู้วิจัย : พระครูอาทรธัญญานุรักษ์ (มนตรี จิตสีโล)

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

: พระปลัดระพี นพพิสาโร, ดร.,M.A, พช.บ., ศศม.,พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)

: ผศ.ดร.เต็มศักดิ์ ทองอินทร์ พช.บ., Ph.D. (Pol. Sc.)

ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาการจัดการเชิงพุทธ)

วันสำเร็จการศึกษา : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อวิเคราะห์สภาพของวัดที่เป็นศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในจังหวัดปทุมธานี ๒) เพื่อศึกษาวิเคราะห์หลักการและวิธีการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของวัดและในจังหวัดปทุมธานี ๓) เพื่อนำเสนอรูปแบบการจัดการวัดเป็นศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ดำเนินการวิจัยโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๒๕ รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ จำนวน ๑๒ รูป/คน

ผลการวิจัยพบว่า

๑. สภาพของวัดที่เป็นศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในจังหวัดปทุมธานี วัดต้องมีอาคารสถานที่ที่เหมาะสมเพียงพอและมีความสะดวกสบาย ในการทำกิจกรรม บำบัดฟื้นฟู พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้วัดเป็นสถานที่สัปปายะต่อผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ๒. หลักการและวิธีการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของวัด มีรูปแบบการจัดการ ๔ ด้าน คือ ด้านนโยบาย ด้านระบบการบริหาร ด้านองค์กรปฏิบัติ และแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยมีสาระสำคัญ คือ การจัดการด้านนโยบาย ต้องมีความชัดเจนในการจัดการ มีความต่อเนื่อง มีระบบการสร้างการมีส่วนร่วม มีองค์ความรู้การทำงาน และมีทรัพยากรการจัดการที่เพียงพอ รูปแบบด้านระบบการบริหาร คือ การมีเป้าหมายการฟื้นฟูด้านที่ดี ทั้งด้านการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ด้านร่างกาย และการฟื้นฟูด้านจิตใจ โดยมีส่วนร่วมกับการแพทย์ และการให้ธรรมะจากวัด มีระบบการบริหารทรัพยากร 4'M และใช้ต้นทุนทางสังคมในชุมชน ด้านวัฒนธรรม ประเพณี เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยการแก้ปัญหา ๓. รูปแบบการจัดการวัดเป็นศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ด้านองค์กรปฏิบัติ คือ วัดต้องมีการจัดการระบบโครงสร้าง ขององค์กรและการบริหารงานที่ชัดเจน มีสัมพันธภาพ มีแผนงาน มีระบบการจัดการทั้งด้านบุคลากร มีแผนงาน มีระบบการจัดการทั้งด้านบุคลากรที่ทำงานทั้งการฟื้นฟูร่างกาย จิตใจและการติดตามประเมินผล พร้อมสร้างเครือข่ายภาคปฏิบัติร่วมกัน ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ด้วยแนวทางทางการแก้ไขปัญหา คือ การมีศูนย์เฝ้าระวัง ปัญหาของชุมชน มีระบบการฟื้นฟูเยียวยา ที่ดีมีการแจ้งเตือนสภาพปัญหา มีการสื่อสารที่ดีในชุมชน รูปแบบการมีส่วนร่วมที่ดีจากครอบครัว ชุมชน ศาสนา และโรงเรียน และ รูปแบบการจัดการวัดเป็นศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เจ้าอาวาสวัดต้องมีความเป็นผู้นำเชิงพุทธ เป็นมีวิสัยทัศน์และเอาใจใส่ในงาน มีบุคลากรที่มีหน้าที่อย่างเพียงพอ ทั้งคุณภาพและปริมาณ มีระบบการจัดการงานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่เข้มแข็ง มีงบประมาณดำเนินการที่คล่องตัวได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ด้วยการสื่อสารโครงการที่ดี มีระบบการจัดการเชิงนโยบาย มีระบบการบริหาร มุ่งเน้นการฟื้นฟูทั้งด้านร่างกาย โดยแพทย์ พยาบาลและการฟื้นฟูจิตใจโดยพระธรรมะ วิทยากร